

**ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย**  
**ในคราวประชุมครั้งที่ ๖๘ (๘/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔**  
**ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่วิชนู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม**

วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๑	การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ ๔.๒ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้ ๑) อนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๒) เห็นชอบ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน และพัฒนา และ กองนโยบาย และแผน	ดำเนินการตาม มติสภา มหาวิทยาลัยแล้ว
๔.๒	การพิจารณาการจัดซื้อที่ดิน	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดซื้อที่ดิน จำนวน ๘-๒-๖๖ ไร่ ราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารที่พักอาจารย์ ตามที่เสนอ	มหาวิทยาลัย	ดำเนินการตาม มติสภา มหาวิทยาลัยแล้ว
๔.๓	การพิจารณา “ร่าง” กรอบการทำงานและกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ ดังนี้ ๑) กรอบการทำงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) ๒) อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการดำเนินงานเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ในการดำเนินงานในระยะที่ ๑ (ช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๕)	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการของ คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย
๔.๔	การพิจารณา (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปรินญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปรินญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ตามที่เสนอ	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ ส่งสำนักงาน คณะกรรมการ การอุดมศึกษา

วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๕	การพิจารณาอนุมัติให้ ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๕	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๕ แก่บุคคลผู้มีผลงานทาง วิชาการดีเด่น จำนวน ๓ ราย ตามที่เสนอ ดังนี้ ๑. ศาสตราจารย์ ดร. เดเนียล เจ. เบรดเลย์ (Prof. Dr. Daniel J. Bradley) ปริญญา วิทยาศาสตร์ดุซงึ่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา เคมี ๒. ศาสตราจารย์ ดร. คาจิสะ เทสซึย่า (Prof. Dr. Kajisa Tetsuya) ปริญญา ปรัชญาดุซงึ่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา บริหารการศึกษา ๓. รองศาสตราจารย์ ซาซากิ นะโอมัตสะ (Asso. Prof. Sasaki Naomasa) ปริญญา ปรัชญาดุซงึ่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	ดำเนินการตาม มติสภา มหาวิทยาลัยแล้ว
๖.๑	ข้อเสนอแนะของกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนำ ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณา และหากผลการ พิจารณาเป็นประการใดขอให้แจ้งให้สภา มหาวิทยาลัยทราบด้วย	มหาวิทยาลัย	รับทราบและนำ ข้อเสนอแนะของ กรรมการไป พิจารณา ดำเนินการ